



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayutthayaor@gmail.com โทร 035 336563 โทรสาร 035 339441

## “ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร”

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางเสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้นางสาวนพวรรณ แวงสัมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ของนายพรพล สัตวครุรัมย์ ผู้ปลูกไม้ผลไม่ยืนต้นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน โดยภายในแปลงมีการเพาะปลูกละมุด จำนวน ๘ ต้น มะม่วง ๒ ต้น ไข่ ๒ กอ สะเดา ๑๐ ต้น ชีเหล็ก ๕ ต้นและมะขาม ๑๕ ต้น จากการตรวจสอบ พบว่า ข้อมูลถูกต้องตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้ได้สอบถามในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรแจ้งว่า ผลผลิตที่ได้เน้นบริโภคภายในครัวเรือน และแบ่งขายภายในชุมชน ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาลอย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



### “ติดตามเยี่ยม ศจช./ศคปช.”

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้นายสหัสวุฒิ อดิภาชานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ติดตามเยี่ยมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน พร้อมทั้งให้การแนะวิธีทำฮอร์โมนไข่แก่สมาชิกกลุ่มฯ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์ (ศจช./จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศคปช.) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านร่อม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### “ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖”

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอบางบาล มอบหมายให้ นางสาวทิพย์นันทา เทียงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายอดิศักดิ์ เข้มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล พร้อมด้วย นายสุวิน กฤษสุริยา ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และนายสมหมาย ฤทธิจันทิก ประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยง บูรณาการการดำเนินงาน ติดตามปัญหาและร่วมหาวิธีแนวทางการขับเคลื่อนงาน ศพก. และแปลงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เรียนรู้การปฎิรูปที่ดินบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### “ลงพื้นที่สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกร ตำบลท่าหลวงและตำบลหนองขนาก”

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภوتاเรือ มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภوتاเรือ ลงพื้นที่สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคโรเดอร์มา เมธาไรเซียม และแมลงศัตรูธรรมชาติ) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและผักสลัด ที่ประสบปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย เกิดความเสียหายต่อต้นพืชและผลผลิต จำนวน ๓ ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานให้กับเกษตรกรได้รับทราบ และให้เกษตรกรหมั่นสำรวจ ติดตามผลหลังการใช้ เพื่อเฝ้าระวังระบาดต่อไป ณ ตำบลท่าหลวง ตำบลจำปา อำเภوتاเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### “จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น”

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้นางสาวทิพย์นันทา เทียงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสิทธิโชคชัย อดฤชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการทำแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ตำบลท่าเจ้าสนุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



### “ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน กษนาภพลัส”

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอท่าเรือ นายสหัฐเดชชัย สดฤชาภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายอดิศักดิ์ เข้มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกษนาภพลัส ตำบลหนองซาก เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสมาชิกกลุ่มฯ ได้นำเศษผลไม้จากการแปรรูปน้ำผลไม้ มาหมักทำปุ๋ย และนำปุ๋ยที่ได้มาใช้ในสวน เพื่อบำรุงไม้ผลที่จะนำมาแปรรูป เป็นน้ำผลไม้ เช่น เสาวรส ฝรั่ง เป็นต้น







ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail: ayathayab99@gmail.com, Tel: 035-336583, โทรสาร 035-339441



“จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแม่บ้าน  
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น”



วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน และนายสหัสวุฒิเขตชัย สดฤาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม และการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรของกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทักซิโณสามัคคี ตำบลบ้านร่อม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา







# ข่าวประชาสัมพันธ์

## สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayntthruv09@gmail.com Tel: 035-336553 โทรสาร 035-339441



### “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Region Workshop :RW) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖”



#### วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอฟาร์มหลวง มอบหมายให้ นางสาวทิพย์นันทา เทียงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอฟาร์มหลวง เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Region Workshop :RW) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแต่ละจังหวัดภายในเขต สร้างการรับรู้ในประเด็นเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และวางแผนการปฏิบัติงานวิชาการให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฟาร์มหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### “ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีข้อพิพาทของเกษตรกรตำบลบ้านร่วม”

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลรัมย์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นายสหัฐณะชัย อดฤชา นางสาวนพวรรณ แววสัมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอกำแพงแสน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่วม ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีข้อพิพาทระหว่างเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์และพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลบ้านร่วม ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านร่วม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### “ติดตามเยี่ยมชมการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน)”

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลแยม เกษตรอำเภอกำแพงแสน หมายให้นายสหัสสมะชัย อดิชาชานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสนติดตามเยี่ยมชมการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) นางนริศรา บุญประกอบ สอบถามเกษตรกรพบว่ามีการดำเนินการแปรรูปกล้วยตากโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาถ่วงละ ๒๕-๕๐บาท ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านร่อม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### “ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน)”

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณิย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) นางสมนึก สมบูรณ์ศิลป์ พื้นที่ ๑.๕ ไร่ กิจกรรมภายในแปลงมีการปลูกพืชผักสวนครัวและ ไม้ผล (กล้วย มะม่วง) และชุดบ่อเลี้ยงปลา พบว่าปัจจุบันผลผลิตส่วนใหญ่ที่ได้บริโภคภายในครัวเรือน และส่วนที่เหลือแบ่งจำหน่ายในชุมชนและแปรรูปทำเป็นมะม่วงกวน และปลาแดดเดียว รายรับที่ได้ต่อสัปดาห์ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับผลผลิต ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามในหัวข้อต่างๆตามแบบประเมินฯ พบว่าเกษตรกรขาดเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน จึงแนะนำการทำบัญชีครัวเรือนต่อไป ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังแดง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา







ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336563 โทรสาร 035 339441

“ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วม  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน)”

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณิชา พูลแย้ม เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวทิพย์นันท์ เทียงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน การดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) นางละออ ทรงโฉม พื้นที่ ๒๑ ไร่ กิจกรรมภายในแปลงมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล ทำนาข้าว และเลี้ยงไก่พื้นบ้าน พบว่า ในช่วงนี้มะม่วงกำลังออกข้อมีเปลือกจืดจางเข้าทำลายช่อดอก แนะนำให้ใช้น้ำฉีดล้างช่อดอกและใบ นอกจากนี้เกษตรกรกำลังเพาะปลูกพริกชี้ฟ้าและถั่วฝักยาวเพื่อขายให้กับแม่ค้าในร้านค้าแถวบ้าน อีกด้วย รายได้ต่อสัปดาห์ประมาณ ๒๐๐-๕๐๐ บาท ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากท่า อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### “ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน)”

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณิย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวทิพย์นันท์ เทียงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) นางสาวพัชรินทร์ ประดับพลอย พื้นที่ ๔ ไร่ กิจกรรมภายในแปลงมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล ทำนาข้าว และเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ ในช่วงนี้ปลูกมะเขือเปราะและพริกชี้ฟ้า ขยายในร้านค้าใกล้บ้าน และเมื่อเหลือก็จะนำมาประกอบอาหารขายอีกด้วย รายได้ต่อสัปดาห์ประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ บาท จึงได้แนะนำให้มีการทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อให้ทราบถึงรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนและต้นทุนรายรับของการทำการเกษตร ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากท่า อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา







**“ระวัง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว  
มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน)”**



วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สภาพอากาศในช่วงนี้ช่วงระหว่างเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวอากาศเริ่มเย็นลง เตือนผู้ปลูกส้มโอระวังแมลงค่อมทอง จะเข้าไปกัดกินใบอ่อนและยอดอ่อน ถ้าเข้าทำลายมากจะกัดกินใบอ่อนของต้นส้มจนเหลือแต่ก้านใบ

**แนวทางป้องกัน/แก้ไข**

๑. เขย่าต้นหรือกิ่งและเก็บตัวแมลงไปทำลาย
๒. ป้องกันกำจัดโดยพ่นสารคาร์บาริล ๘๕% ตับบีสบูที อัตรา ๖๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร





### “จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรหมู่บ้าน (กม.)”

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นายสหัสวุฒิ ชัย อดฤชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรหมู่บ้าน (กม.) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเกษตรกรหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนและกิจกรรมของเกษตรกรหมู่บ้าน เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา







ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336983 โทรสาร 035 335441

## ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม เรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกอง”

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางเสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม เรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกอง” เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกอง และให้ชุมชนมีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนเข้าร่วม ๘๐ ราย ณ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### “จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน”

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางเสาวณีย์ พูลแยม เกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานให้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๑๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ตำบลจำปา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### จัดอบรมกิจกรรมย่อย

### การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางเสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภotáท่าเรือ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภotáท่าเรือ จัดอบรมกิจกรรมย่อย การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ ๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมี นายสุวิน กฤษสุริยา และนายสมเจษฎ์ โมรววงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะนำขั้นตอนในการขอรับรองมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและนำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาแปลงและขอรับรองต่อไป เกษตรกรเข้าร่วม ๓๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ตำบลศาลาลอย อำเภotáท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### “จัดเวทีชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพ และวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชน”

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางเสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวทิพย์นันทา เทียงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสหัฐชะชัย ฮตฤาชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดเวทีชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจในสถานการณ์ การดำเนินการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนครั้งที่ ๑ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบัวงามสัมพันธ์ ๑ ตำบลจำปา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





### จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางเสาวณีย์ พูลแย้ม เกษตรอำเภอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ครั้งที่ ๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วม ๑๕ ราย โดยร่วมทำกิจกรรม แบ่งกลุ่มจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกข้าว ถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ถ่ายทอดความรู้การจำแนกแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ ฝึกปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศในแปลงวิเคราะห์ สรุปลผล และนำเสนอ พร้อมสรุปบทเรียนและประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.เครือข่าย) ตำบลท่าหลวง อำเภอดำรงวิทยารอแรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา







### “ระวัง โรขาวพริกในส้มโอ”



วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

โรขาวพริกชอบดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน หรือยอดที่แตกใหม่ของพืช ใบที่ถูกดูดทำลายจะมีอาการใบหงิก ขอบใบม้วนงอลง ยอดอ่อนแตกเป็นฝอย ก้านใบยืตออก ใบเขียวเล็ก ได้ใบเกินสี่น้ำตาล ใบระหงาแข็งและเปราะ ทำลายผลอ่อนทำให้ส้มโอไม่มีผิวเป็นแผลสีเทา เมื่อส่องดูด้วยเลนส์ขยายจะพบลำยวงคล้ายรังนก ถ้าถูกทำลายทั้งผลต้องบดผลทิ้งเพราะไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ถ้าผลถูกทำลายบางส่วนสามารถเจริญเติบโตได้ แต่จะมีเปลือกหนา เนื้อน้อย น้ำหนักเบา ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

#### แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ โดยรักษาวัชพืช ที่มีดอกเป็นอาหารของไรตัวห้ำ
๒. เมื่อพบไรเริ่มลงทำลาย ให้ทำการป้องกันกำจัดโดยวิธีกลด้วยการให้ยุงกัดคอยกันหลายๆ ครั้ง
๓. สำรวจปริมาณไรที่ผลตั้งแต่ติดผลจน จนอายุ ๒ เดือน ทุก ๗ วัน โดยใช้แว่นขยายตรวจ จำนวน ๕ ผล/ต้น สุ่มสำรวจผลที่อยู่ในทรงพุ่มถ้าพบให้ถือว่าผลนั้นถูกทำลาย ให้ทำการป้องกันกำจัด เมื่อพบเกิน ๓๐%
๔. เมื่อสำรวจหิมลงพบโรขาวพริกทำลายเกิน ๓๐ % ให้พ่นสารเคมี กำจัดไร เช่น เดกซีโทซอกซ์ (hexythiazox) ๒% EC (๓๐A) อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร/ไร่ หรือ อะมิทราซ (amitraz) ๒๐% EC (๓๔) อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร/ไร่







### “หนอนกินจั่นมะพร้าว”



วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

หากระบาดไม่รุนแรงให้ใช้การพ่นด้วย ชิวแกนท์ บีที แบบที่เรียกท่อโรคในแมลง (เชื้อ BT) หรือ *Bacillus thuringiensis* ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ใช้ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืช อัตรา ๕๐ - ๑๐๐ มิลลิลิตร ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร พ่น ๓ ครั้งติดต่อกัน ทางกันครั้งละ ๗ - ๑๐ วัน

- ใบพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงให้ใช้การพ่นด้วย สารกลุ่ม ๒๘ ฟลูเบนไดโอะไมด์ ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๕ กรัม (พียงน้อยกว่าครึ่ง) หรือ คลอแรงแทรมิอีพรอล ๕.๑๓% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร (พียงปานกลางกับครึ่ง) หรือ สารในกลุ่ม ๑๕ อูเพนบูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร (พียงน้อยกว่าครึ่ง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่กำหนดผสมน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นให้ทั่วจั่นและทำลายมะพร้าว ๑ - ๒ ครั้ง

- กรณีที่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ ๒ สัปดาห์ จึงทำการปล่อยแตนเบียน

